



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, มติชน,สยามรัฐ, thailandplus, isranews, bluechipthai, bangkokbiznews, mcot)

-สร. สยามไปโอโซน เอสซีจี และแอสตราเซนเนกา ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 AZD 1222 ที่พัฒนาโดยม.อ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อให้ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมและทันเวลา พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมมือกับสยามไปโอโซนในการติดตั้งกระบวนการผลิต โดยสร.จะได้รับวัคซีนหลังผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยมีเป้าหมายเริ่มจัดสรรวัคซีนสำหรับคนไทยได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์ thailandplus, tnthailand, bangkokbiznews, สำนักข่าวไทย, สวท., ทวีช่อง NBT, TNN)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงมาตรการเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว ว่า ขณะนี้มีแนวคิดกักกันโรครูปแบบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้น โดยจัดทำระบบกักตัวร่วมกับการท่องเที่ยวแบบกำหนดพื้นที่เฉพาะแทนการกักตัวในห้องพัก 14 วัน สามารถไปเที่ยวตามแพ็คเกจที่กำหนดและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอดเส้นทาง โดยจะหารีเอจันท์ที่มีความพร้อม อาทิ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง เชียงใหม่ บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี ส่วนนักท่องเที่ยวจะเลือกประเทศที่ควบคุมโรคได้ดี เช่น จีนบางมณฑล อย่างไรก็ตาม ต้องสอบถามประชาชนในพื้นที่ก่อน โดยมอบหมายให้กองสุขภาพระหว่างประเทศ ประสานจังหวัดที่สนใจเพื่อทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ต่อไป โดยจะยังไม่รับนักท่องเที่ยวจนกว่าจังหวัดมีความพร้อมและประชาชนในพื้นที่เข้าใจและยอมรับ สำหรับการรับชาวต่างชาติเข้ามา ทั้งหมดต้องเข้ากักกันในสถานกักกันทางเลือก 14 วัน ปัจจุบันมี 84 แห่งรวม 13,009 ห้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก., ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของสร. ภายใต้แนวคิด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ผลงานที่สำคัญ อาทิ สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็วและกำลังจัดหาวัคซีนเพื่อควบคุมโรค ตั้งเป้าคนไทยได้รับวัคซีนลำดับต้นๆ ของโลก ผลงานตลอด 1 ปีทำให้เห็นว่า สร.มีความพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพดี 1 ใน 3 ของเอเชีย ก่อนสู่ความสำเร็จระดับโลกในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, สยามรัฐ

-กรม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงราย ประชุมกำหนดมาตรการและแนวทางการรับมือกรณีเผชิญเหตุ การควบคุมการแพร่กระจายของโรค การเตรียมคำสั่งระงับการผ่านแดนหากพบมีการแพร่กระจายเชื้อ การตรวจแบบสุ่มกว่าล้านราย การจัดการสถานกักตัวในพื้นที่ มีการตรวจค้นหาเชื้อวันละ 500 ราย เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย 400 เตียง นอกจากนี้ ยังมีมติในหลักการให้อนุญาตการจัดกิจกรรม อาทิ เทศกาลถือศีลกินเจ โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ส.อ.ร.ด.พาวิ่ง 44 ปี วิ่งปั่นจักรยานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า ปันจักรยาน Chiang Rai Road Classic ส่วนงานลอยกระทงของ นศท.มทบ. 37 งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกยวาวี การแข่งขันวิ่งชิงช้าเหล็กที่ลพบุรี 2563 และงานดอกไม้ทั้ง 2 แห่ง ให้เสนอขออนุญาตจากศปก.อำเภอขึ้นมา และให้เสนอขอความเห็นชอบจากศบค. พร้อมกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้วย ส่วนการจัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุ EOC ระดับจังหวัด มีผู้ว่าฯ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ จัดโดย ปภ.เชียงราย อาจเป็นวันที่ 26 ต.ค. 2563

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด 19 วันที่ 12 ต.ค. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 1 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย สหรัฐฯ 1 ราย และ สิงคโปร์ 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยสะสม 3,641 ราย หายป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมหายป่วย 3,454 ราย ยังรักษาอยู่ 128 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

-นายกฯ ผลักดันแอปพลิเคชัน Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างก.ดิจิทัลฯ กรมควบคุมโรค ก.การต่างประเทศ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.มหาดไทย ก.คมนาคม สตม. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำหรับติดตามนักท่องเที่ยวประเภท Special Tourist Visa (STV) เหมือนบันทึกการเดินทางประจำตัว สามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบจัดประชุม ครม.สัญจร 2-3 พ.ย. ที่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวพิเศษ กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล พร้อมให้รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ และทีมงาน กระจายการจูงใจโรงแรมที่พักเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีประเด็นตรวจราชการที่สำคัญ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกระตุ้นเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ได้แก่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ภูเก็ต รวมถึงลงพื้นที่เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท STV และแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichonweekly

-มธ. ให้บัณฑิตตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 30-31 ต.ค.นี้ โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค กำหนดให้บัณฑิตเข้าตรวจ Rapid test แบบเจาะเลือดปลายนิ้ว และตั้งแถวตรวจความเรียบร้อยหน้าหอประชุม หากผลเป็นลบจะเข้าร่วมพิธีได้ หากผลเป็นบวก จะตรวจยืนยันอีกครั้ง หากผลยังเป็นบวกจะได้รับการดูแลจากกรมควบคุมโรคทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแม่ชีฟิค, js100)

-รองผบ.สส. ยืนยัน กำลังพล 77 นาย กลับจากชุดด่านได้ ยังไม่พบติดเชื้อโควิด 19 ส่วนกำลังพลพลัดแรก 32 นายที่ติดเชื้อและรักษาตัวอยู่ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า ขณะนี้พักอยู่หอผู้ป่วยเฉพาะ 29 นาย เบื้องต้นไม่มีอาการ และ 3 นาย ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ 2 ครั้ง ได้ส่งไปกักตัวอีก 30 วัน ที่รพ.ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-แม่ทัพภาคที่ 3 กำชับทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สั่งการให้กองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่และเชียงราย ตรวจสอบแนวชายแดน 12 จุดหลัก ล้อมลวดหนามในจุดที่ล่อแหลม หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองให้ดำเนินการทางกฎหมายและส่งตัวกลับทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-แม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ย้ำการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และหน่วยงานในพื้นที่ เน้นสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน และฝากประชาชนช่วยสอดส่อง หลังผู้ติดเชื้อในมาเลเซียยังเพิ่มสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ sanook

-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับตำรวจ-ฝ่ายปกครอง จ.ตาก จับชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองได้ 4 คน ริมแม่น้ำเมย บริเวณป่าชุมชน หมู่ 6 บ้านดอนไชย ต.แม่ตาว อ.แม่สอด ทั้งหมดสัญชาติเมียนมา

ประเด็นผลกระทบ

1.ผู้ประกอบการโคราชไม่พร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, nationtv

-คกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ หารือการบริหารจัดการรองรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาว โดยประธานหอการค้านครราชสีมา นายกษมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการยังไม่เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมได้ หวั่นกลับมากระทบซ้ำทำให้ประเทศเสียหายหนัก

-ด้านนพ.วิญญู จันทร์เนตร รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ภาพรวมของจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 168 วัน มีผู้ติดเชื้อสะสม 19 รายและรักษาหายทั้งหมด ส่วนการแชร์ข้อมูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ขอชี้แจงว่า มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนรายใหม่เป็นชายอายุ 76 ปี รักษาด้วยอาการปอดติดเชื้อ และหญิงอายุ 67 ปี เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ผลตรวจเป็นลบ

2.รัฐสื่อสารกรณีทัวร์จีนผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-กก.ผจก.บ.เลิฟอันดามัน จก. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ระบุว่า รัฐสื่อสารผิดพลาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนกลุ่มแรกเดินทางมาที่ จ.ภูเก็ต วันที่ 8 ต.ค. สะท้อนให้เห็นปัญหาของการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งก.ท่องเที่ยว ก.สาธารณสุข ททท. ผู้ว่า ภูเก็ต ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน การสื่อสารกับประชาชนไม่ชัดเจนยิ่งเป็นการทำร้ายผู้ประกอบการ ทำให้นักท่องเที่ยวไทยตื่นตระหนกยกเลิกการจองที่พัก พร้อมเสนอ 4 ข้อเรียกร้องในการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนภาคการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต และทั้งระบบ

3.พระสงฆ์ในเมียนมาติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-มีรายงานว่า พระสงฆ์ตามวัดในเขตลันมาดอ ไกลันครย่างกุ้ง เริ่มติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้นเรื่อยๆ ทีมแพทย์ต้องนำพระสงฆ์เข้ากักตัวดูอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลคนใกล้ชิดทั้งหมด ตัวเลขที่ติดเชื้อยังไม่สามารถระบุได้ โดยในเขตลันมาดอ มี 66 วัด ในจำนวนนี้ 10 วัดพบพระและฆราวาสติดเชื้อโควิดแล้ว

4.พนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 7, NBT, nationtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ การพบผู้ติดเชื้อด้านชายแดนแม่สอดเป็นเรื่องปกติ ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการ สธ. ไทยมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และบุคลากรในการรักษา-ผลักดันกลับประเทศ ทั้งนี้ อำนวยความสะดวกในจุดด่านอยู่ที่จังหวัด แต่ส่วนตัวมองว่ายังไม่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ประชาชาติ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, mcot, newtv, 77kaoded, ทวีช่อง 5, TNN)

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. ลงพื้นที่ด่านพรมแดนแม่สอดและสถานกักกันโรคระดับพื้นที่ ที่รพ.แม่สอด จ.ตาก และกล่าวว่า สธ. ตรวจกลุ่มเสี่ยง 1,500 คนแล้วยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เตรียมนำรถพระราชทาน 6 คัน ปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถค้าขายกันต่อไปได้ สำหรับรถขนส่งสินค้าจากเมียนมาต้องมาจอดจุดที่กำหนดใกล้ด่านแม่สอดเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้า โดยไม่ให้เข้าไปพื้นที่ชั้นใน

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ระบุ ชาวแม่สอดบางส่วนอยากให้ปิดด่านเนื่องจากผู้ป่วยในประเทศเมียนมายังเพิ่มขึ้นสูง ขณะที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนกังวลว่าการปิดด่านจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จึงขอให้ผ่อนผันให้รถสามารถข้ามไปขนส่งสินค้าได้ จังหวัดจึงยกระดับตรวจสอบการเข้า-ออกของคนขับชาวเมียนมาที่เข้ามาส่งของอย่างเข้มข้น โดยให้คนขับรถทั้ง 2 ฝ่ายขนส่งสินค้าและกลับประเทศภายใน 7 ชม. พร้อมกำหนดจุดรับสินค้าบริเวณติดกับด่าน และควบคุมท่าเทียบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, acnews, bangkokbiznews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีด่านแม่สอด จ.ตาก ตรวจพบคนขับรถชาวเมียนมา 3 ราย ติดโควิด19 ว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในฝั่งไทย 74 คน ผลการตรวจเป็นลบแต่ต้องเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน รถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คัน ได้ลงเก็บตัวอย่างจากคนในพื้นที่ อ.แม่สอด ทั้งคนไทยและต่างชาติ เป้าหมาย 1,500 ราย และให้ความรู้กับประชาชน สร้างความเข้าใจว่าการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เกิดขึ้นได้ แต่มีมาตรการที่เข้มแข็งและรวดเร็วในการเข้าไปควบคุมการแพร่เชื้อ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนก.ย. โดย 10 จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และเมื่อมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจจะเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปิดโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 16 แห่ง และขอประณามสถานการณ์อีกครั้ง ขอให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ถ้าจำเป็นออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย และจะเสนอคกก.โรคติดต่อ จ.ตาก ออกประกาศให้ชาวแม่สอดทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมมีโทษปรับหนัก และอยากให้รัฐบาลดูแลแม่สอดเพราะเป็นเมืองชายแดน มีชาวเมียนมาที่เป็นแรงงานและค้าขายเข้ามาอาศัยอยู่นับล้านคน

5.เชื้อโควิด 19 อยู่ได้นาน 28 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ เผยผลงานวิจัยพบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถมีชีวิตรอดอยู่บนธนบัตร หรือพื้นผิวเรียบ เช่น กระดาษหน้าจอโทรศัพท์ สแตนเลส ได้นานสูงสุดถึง 28 วัน ในอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 30-40 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อไวรัสจะสั้นลง ผลการศึกษาทำให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ และการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวซึ่งอาจจะมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสบ่อยๆ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, js100, nationtv, bangkokbiznews, xinhua, sanook)

-**นิวซีแลนด์** อนุญาตให้คนต่างชาติ ระดับป.โท-เอก บางส่วนกลับเข้ามาเรียนในประเทศได้แล้ว

-**อิตาลี** เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันรอบใหม่ กำหนดเวลาปิดบาร์และร้านหนังสือ ห้ามจัดงานเลี้ยงทุกกรณี หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร 354,950 ราย เสียชีวิต 36,166 ราย

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,383 ราย ยอดสะสม 7,053,000 ราย เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 918 ราย เสียชีวิตสะสม 108,334 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนมีความเสี่ยงเชื้อจะแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาที่จะมีคนรวมตัวจำนวนมากตามศาสนสถานและแหล่งช้อปปิ้ง นอกจากนี้ พบว่าประชาชนเริ่มไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำป้องกันโรค ด้านทางการเมืองเดลี ประกาศยกเลิกติดป้ายเตือนหน้าบ้านที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด19 เนื่องจากก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมและทำให้ชาวอินเดียไม่ยอมเปิดเผยอาการป่วย

-**เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยใหม่ 98 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น 68 ราย อีก 29 รายเป็นผู้โดยสารจากต่างประเทศ ยังบังคับสวมหน้ากากอนามัย ห้ามชุมนุมรวมกลุ่ม

-**เมียนมา** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,910 ราย ยอดสะสมเพิ่มเป็น 27,974 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 48 ราย เสียชีวิตสะสม 646 ราย

-**อินโดนีเซีย** เนื่องจากอัตราตายลึกลับกว่าวันแรก ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งเป้า 2 สัปดาห์ หลังผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,497 ราย ติดเชื้อรวม 3.33 แสนราย รักษาหายแล้ว 2.55 แสนราย และเสียชีวิต 11,844 ราย

-**จีน** พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ในเมืองชิงเต่า ในจำนวนนี้ 6 รายไม่แสดงอาการ คาดว่าได้รับเชื้อมาจากรพ.ชิงเต่าที่รักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากต่างประเทศ ทางกรมเตรียมตรวจหาเชื้อในประชาชนประมาณ 9 ล้านคนภายใน 5 วันต่อจากนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้จีนสามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าหายป่วยจากโรคโควิด19 แล้ว และไม่มีความเสี่ยงจะแพร่เชื้อให้คนอื่น ทำให้สามารถกลับไปหาเสียงได้

<p>-อังกฤษ สั่งปิดผับบาร์ เพื่อชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ</p> <p>-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 37,806,672 คน เสียชีวิตแล้ว 1,082,240 คน และรักษาหายแล้ว 28,384,326 คน ด้าน สหรัฐอเมริกา ยังนำเป็นหัว ยอดผู้ป่วยสะสมพุ่งสูงใกล้ทะลุ 8 ล้านคนแล้ว โดยยอดป่วยล่าสุดอยู่ที่ 7,992,932 คน ตามด้วย อินเดีย 7,122,862 คน, บราซิล 5,094,979 คน, รัสเซีย 1,312,310 คน และโคลอมเบีย 911,316 คน</p>
<p>ผลงาน 1 ปีสธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของสธ. ภายใต้แนวคิดลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ผลงานที่สำคัญ อาทิ สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็วและกำลังจัดท้าวัดขึ้นเพื่อควบคุมโรค ตั้งเป้าคนไทยได้รับวัคซีนลำดับต้นๆของโลก ผลงานตลอด 1 ปีทำให้เห็นว่า สธ.มีความพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพติด 1 ใน 3 ของเอเชีย ก่อนสู่ความสำเร็จระดับโลกในอนาคต</p>
<p>แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ว่า ครม.เห็นชอบร่าง MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เวย์นอร์แลนด์ เรื่องแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ และอนุมัติให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 15 ต.ค. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามจนถึงเดือน ก.ย. 2565 เว้นแต่จะมีการยกเลิกโดยคู่ภาคี สำคัญของร่าง MOU มีกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของคู่ภาคี 3 สาขาของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 1.โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ และ 3.การศึกษาและการฝึกอบรม โดยจะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านข้อกำหนดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>พ.ร.บ.พีชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, thaipbs, isranews)</p> <p>-ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.พีชกระท่อม พ.ศ. เพื่อควบคุมการใช้พืชกระท่อมในการรักษาและวิจัย ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ป้องกันเด็กและเยาวชนใช้ในทางที่ผิด ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือทำการตลาดเพื่อขาย โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>อันตรายจากคอนแทคเลนส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, newstv, tnthailand, bangkokbiznews, sanook, thaopbs, thailandplus, nationtv, one, kapook</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคอนแทคเลนส์มีหลายสีสัน หาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก กลุ่มที่นิยมใส่คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามอาจแลกกันใช้ในหมู่เพื่อน หรือหาซื้อคอนแทคเลนส์มือสองทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งคอนแทคเลนส์เป็นของใช้เฉพาะตัว ไม่ควรใช้ปะปนกับคนอื่น เพราะเสี่ยงต่อกระจกตาเป็นแผลถลอก การอักเสบของกระจกตาและเยื่อตา หากจำเป็นต้องใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อให้ได้คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับดวงตาและได้รับคำแนะนำในการใช้และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และหากมีอาการผิดปกติจากการใช้คอนแทคเลนส์ ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที</p>
<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews, newtv, thailandplus</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือน ต.ค.ของทุกปี เป็นช่วงเวลาทั่วโลกรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมซึ่งในประเทศไทย เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ราว 14,800 คน หรือ 41 คนต่อวัน และเสียชีวิต 12 คนต่อวัน อัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมามากขึ้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย และดื่มสุรา รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม และอายุที่มากขึ้น เป็นต้น มะเร็งเต้านมมีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน และเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราว ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม</p>
<p>วิธีเลือกกรรทัวร์เช่าเหมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการเดินทางไกลเป็นหมู่คณะควรมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางโดยยึดหลัก 3 เลือก คือ เลือกกรรทัวร์-เลือกผู้ประกอบการ-เลือกคนขับ และเตือนผู้ขับขี่ 3 ข้อก่อนขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ คือ เพิ่มความระมัดระวัง-สังเกตป้ายเตือน-เมื่อมีสัญญาณไฟเตือนควรหยุดรถ</p>
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระบุ อิทธิพลของพายุไซออนรอนหลินฟา บริเวณประเทศเวียดนาม ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและเกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่ โดยวันที่ 11-16 ต.ค. ภาคตะวันออกและตอนล่าง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา</p> <p>-อ.ปากช่อง ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ระดมหน่วยงานจิตอาสา "บึกกลืนน้ำ" หลังน้ำลด</p>

- จ.เพชรบุรี เขตเทศบาลเมืองยังไม่มีรายงานสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ถนนทุกสายในตัวเมืองสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- จ.ภูเก็ต ผ่นตถนนก่เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางบริเวณทางลงเขาป่าตอง ใกล้ป้ายป่าตองซิด์ ต.กะทู้ อ.กะทู้
- จ.ตรัง ปริมาณน้ำในแม่น้ำตรังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนบริเวณที่ลาดต่ำริมแม่น้ำตรัง เตรียมอพยพสิ่งของเครื่องใช้และสัตว์เลี้ยงไปที่เนินสูง ส่วนประชาชนบริเวณที่ลาดเชิงเขาบรรทัด อ.ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว และ อ.นาโยง เผ่าระวังกระแสน้ำป่าที่ไหลผ่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด และประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกเด็ดขาด

โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวท., matchonweekly, thansettakij, bangkokbiznews, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวัง ติดตามข่าวสารจากทางราชการและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เผื่อระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวังคือ แมลงหรือสัตว์มีพิษ ควรสำรวจรอบบ้านและเสื้อผ้าก่อนสวมใส่ จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ หากพบเห็นสัตว์มีพิษควรตั้งสติและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย

วิธีทำความสะอาดป้องกันเชื้อรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เสื้อผ้าและรองเท้าที่เปียกชื้นจากฝนต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาหากินอับ เชื้อราและโรคผิวหนัง เสื้อผ้าหรือซักหากไม่ตากแห้งก่อนใส่ตะกร้า อาจทำให้เกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าได้ เสื้อผ้าที่ซักทำความสะอาดแล้ว หากตากไม่แห้งสนิท อาจเสี่ยงเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา อาทิ โรคกลากเกลื้อน มีลักษณะเป็นผื่นแดง มีขุยรอบๆ มีอาการคัน หรือเป็นผื่นแพ้และติดเชื้อได้ หากมีเชื้อราบนผ้าให้ทำความสะอาด 2 วิธี คือ 1.ซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด และ 2.แช่ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ แล้วซักตามปกติ จากนั้นตากแดดหรือที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้ง แล้วนำมารีด หากมีอาการคันหลังสวมใส่เสื้อผ้าช่วงหน้าฝน ควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษา ส่วนรองเท้าที่เปียกชื้น ควรซักทำความสะอาดทันที ไม่ใส่รองเท้าคู่เดิมซ้ำกัน เพื่อให้ได้ระบายอากาศ ลดความอับชื้น

FDA สหรัฐฯ เรียกคืนยา Metformin

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, thaipbs, mcot, thailandplus

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผย กรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ เรียกคืนยาเบาหวาน Metformin รูปแบบออกฤทธิ์นาน เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง N-nitroso-dimethylamine (NDMA) ตรวจสอบแล้วไม่พบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนดังกล่าวในประเทศไทย นอกจากนี้ อย. ยังเผ่าระวังการปนเปื้อนสาร NDMA ในยา Metformin ทุกรูปแบบในประเทศ โดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีการนำเข้ามาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปในประเทศ 21 แห่ง และยาสำเร็จรูปทั้งหมด 143 ทะเบียนตำรับยา ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทร 0 2590 7405

ชาวไทยลักษณะผิดปกติ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ sanook

-ผศ. ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เชียงใหม่ กล่าวถึงคลิปกน้ำชาเย็นที่ซื้อจากตลาดนัดแห่งหนึ่งในอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หลังเก็บไว้ในตู้เย็น 2 วัน เปลี่ยนสภาพเป็นเมือก ว่า คาดว่าจะมาจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์บางประเภท ทำให้สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป หากรับประทานอาจเกิดโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะท้องร่วง ท้องเสีย ควรเลือกร้านที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบ

ลูกโป่งอัดแก๊สระเบิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เพจเจมม้อย v+ แชร้เหตุการณ์ของน้องสไปร์ท อายุ 2 ขวบ 8 เดือน ถูกลูกโป่งอัดแก๊สระเบิดใส่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนรักษาตัวอยู่รพ.มหาราช นครราชสีมา ใบหน้าบวมไหม้ ไฟไหม้เส้นผมเกือบครึ่งศีรษะ แขนทั้งสองข้างและขาซ้ายไหม้เป็นแผลพุพอง แพทย์ระบุต้องรอดูอาการอีก 2-3 วันว่าจะหายใจเองได้หรือไม่ หากมีแก๊สเข้าในร่างกายจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ด้านครอบครัวไปแจ้งความเพื่อตามตัวแม่ค้าลูกโป่ง

อุบัติเหตุรถบัสทอดกฐินชนรถไฟ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อม นางสาวขวัญ เกตุคำ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) แถลงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถทัวร์ทอดกฐิน บริเวณบ้านคลองแขวงกลิ่น ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่รพ.จุฬาฯ กรุงเทพฯ คือนายสุปัญญา สีลารัตน์ อายุ 40 ปี ยอดผู้เสียชีวิต 19 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้เหลือ 39 ราย รักษาใน รพ.พุทธโสธร รพ.บ้านโพธิ์ รพ.เกษมราษฎร์ และรพ.คลองเขื่อน โดยมีผู้อาการหนักอยู่ในห้องไอซียู 2 ราย